

Số: 70 /BC-SNN&PTNT

Hà Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2015

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP CUỐI NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII

Thực hiện Công văn số 810/UBND-KTTH ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2014 HĐND tỉnh khóa XVII. Sau khi nghiên cứu những kiến nghị của cử tri có liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam tiếp thu và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri như sau:

**1. Cử tri xã Đại Cương, huyện Kim Bảng đề nghị tỉnh thực hiện tu sửa hệ thống kênh tưới tiêu I3-2 đi qua xã đã xuống cấp.**

Kênh I3-2 đi qua xã Đại Cương do Công ty khai thác công trình thủy lợi Kim Bảng quản lý, hàng năm công ty cử cán bộ kiểm tra theo dõi và sửa chữa thường xuyên. Theo báo cáo của Công ty KTCTTL Kim Bảng kênh I3-2 hiện nay vẫn đảm bảo tưới tiêu phục vụ tốt cho sản xuất.

**2. Hội nông dân tỉnh, cử tri thôn 10 xã Bồ Đề huyện Bình Lục và cử tri huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ đầu ra, bao tiêu sản phẩm cho nông dân; bổ sung, hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi.**

*\* Về việc kiến nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ đầu ra, bao tiêu sản phẩm cho nông dân:*

Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp & PTNT làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh thực hiện xúc tiến thương mại, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia cùng bà con nông dân công tác cung ứng đầu vào, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, đặc biệt là công tác thu mua các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi để từng bước cải thiện đời sống cho bà con nông dân. Cụ thể: xây dựng các mô hình liên kết bao tiêu đầu ra của sản phẩm gồm: mô hình phát triển cây vụ Đông hàng hóa với diện tích 207,4 ha; 6 mô hình điểm cánh đồng mẫu với tổng diện tích 198,5 ha; mô hình sản xuất bí đỏ Nhật Bản, sản xuất ngô nếp, khoai tây, sản xuất giống lúa Hoa khôi 4... Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp & PTNT tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh triển khai công tác xúc tiến thương mại, mời gọi doanh nghiệp tham gia xây dựng mô hình để từng bước làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đề nghị bà con nông dân khi tham gia các mô hình thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo các điều khoản trong bản hợp đồng; vừa đảm bảo đầu vào cho doanh nghiệp, vừa tránh tình trạng tư thương ép giá.

*\* Về việc bổ sung, hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi:*

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu với UBND tỉnh Hà Nam các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích sản xuất, từng bước nâng



cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân. Đến ngày 20/5/2015, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT đã bố trí nguồn vay ưu đãi đối với bà con nông dân. Cụ thể: Cho 8.473 hộ sản xuất vay vốn để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh với số tiền là 1.540,084 tỷ đồng; cho 4.667 hộ vay chăn nuôi gắn kết giữa Ngân hàng, hộ sản xuất, nhà cung ứng thức ăn toàn tỉnh tại 60 xã với số tiền là 682,363 tỷ đồng... Trong đó, đối với xã Bồ Đề có 116 hộ vay vốn ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Hà Nam với số tiền 10,68 tỷ đồng; đối với các hộ của huyện Lý Nhân: có 1.203 hộ vay với số tiền là 166,285 tỷ đồng.

**3. Cử tri của xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh đôn đốc nhà thầu lắp trả lại dàn van cổng cửa ông Chúc xóm 2 từ sông Long Xuyên vào đồng, nạo vét lòng máng từ cổng vào trạm bơm; lắp trả lại hệ thống đóng mở trên hệ thống máng C9; hệ thống đóng các cổng trên tuyến đường từ đường 38B đi trại Ong; khẩn trương hoàn thiện trạm bơm Đồng Thượng.**

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án huyện Lý Nhân các hạng mục công trình trên thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu khu vực huyện Lý Nhân do Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân làm Chủ đầu tư, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thiện xong trạm bơm Đồng Thượng, còn một số công trình trên kênh dẫn vào trạm bơm vẫn đang thi công. Hệ thống dàn van của một số cống, máng như: cống cửa ông Chúc, máng C9, cống trên tuyến đường 38B đi trại Ong vẫn chưa lắp đặt do dự án vẫn trong thời kỳ thi công, đơn vị thi công chưa lắp đặt để tránh xảy ra mất mát. Đơn vị thi công dự kiến sẽ hoàn thành các hạng mục công trình còn lại trước mùa mưa lũ năm 2015.

Về đề nghị nạo vét lòng máng từ cổng cửa ông Chúc vào trạm bơm: hạng mục này đã được nạo vét năm 2013 và đến nay vẫn phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp.

Mùa mưa bão 2015 sắp tới, đề nghị UBND huyện Lý Nhân chỉ đạo Ban quản lý dự án của huyện đôn đốc Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, lắp đặt hoàn trả các dàn van, cửa cống và hoàn thiện các công trình trên kênh dẫn vào trạm bơm Đồng Thượng đảm bảo công trình vận hành tốt phục vụ sản xuất nông nghiệp.

**4. Cử tri của thôn 10, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, có kế hoạch xây dựng kiên cố hóa kênh mương KT5A, KT3B, KT7A, KT7B thuộc địa bàn xã Bồ Đề để phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp được tốt hơn.**

Trên thực tế các kênh mương cử tri đề nghị không có tên như vậy, tên kênh đúng theo quy hoạch lần lượt là kênh KTB5A, KTB3, KTB7A, KTB7B.

- *Đối với các kênh KTB7A, KTB7B:* 2 kênh này đã được Công ty KTCTTL Nam Hà Nam thi công kiên cố hóa xong và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ cuối năm 2014. Hiện nay các công trình này đã đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất.

- *Đối với kênh KTB5A:* Kênh này mới được Công ty KTCTTL Nam Hà Nam tiến hành nạo vét trong chiến dịch thủy lợi Đông Xuân 2014-2015 và hiện nay đã hoàn thành phục vụ tốt sản xuất. Việc kiên cố hóa kênh đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, cần phải sắp xếp ưu tiên trên cơ sở đảm bảo phục vụ tưới tiêu tốt nhất. Do đó trong những năm tới, nếu có đủ kinh phí Công ty sẽ đưa vào kế hoạch kiên cố hóa kênh KTB5A theo kế hoạch hàng năm.



- *Đối với kênh KTB3*: Công ty KTCTTL Nam Hà Nam đã đưa vào kế hoạch kiên cố hóa đoạn đầu kênh trong năm 2015, đoạn cuối kênh sẽ cân đối kinh phí làm tiếp trong năm.

**5. Cử tri thôn Dư Nhân, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Hà Nam nạo vét mương đầu mỗi để tiện tưới tiêu, vì lâu không nạo vét.**

Hiện nay hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh nói chung và tại khu vực Nam Hà Nam (*trên địa bàn các huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân, thành phố Phủ Lý*) nói riêng, do được đưa vào sử dụng đã lâu nên đến nay nhiều công trình đã xuống cấp, kênh mương bị bồi lắng, sạt lở, ách tắc dòng chảy,... Trong khi đó do nguồn kinh phí có hạn nên việc tu bổ sửa chữa không thể thực hiện cùng một lúc ngay được mà phải lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên trên cơ sở kinh phí hàng năm đảm bảo phục vụ chung toàn tỉnh.

*Đối với việc nạo vét mương đầu mỗi phục vụ tưới tiêu cho địa bàn xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm*: Hiện nay Công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Hà Nam đã tiến hành kiểm tra, rà soát và đưa vào kế hoạch nạo vét, kiên cố hóa, nếu bố trí đủ kinh phí, Công ty sẽ thực hiện trong năm 2015, trong trường hợp không đủ kinh phí sẽ chuyển sang thực hiện vào các năm tiếp theo.

**6. Cử tri xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm phản ánh: Qua xem truyền hình, báo chí đưa tin các loại hóa chất bảo quản rau, củ, quả không rõ nguồn gốc, dầu bẩn bán tràn lan trên thị trường; đề nghị tỉnh tăng cường khâu kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.**

Kết quả kiểm tra 5 tháng đầu năm 2015: Đoàn kiểm tra gồm Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức lấy mẫu rau phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng Nitrat, kết quả 100% mẫu đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm; lấy 8 mẫu rau quả phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đó có 7 mẫu đạt và 1 mẫu có chỉ tiêu vi sinh vật Ecoli vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở và ký cam kết không tái phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vượt chỉ tiêu vi sinh vật.

Trong quá trình kiểm tra các cơ sở kinh doanh dầu ăn trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra không phát hiện có dầu ăn bẩn.

**7. Cử tri thôn Dư Nhân, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; thôn Tiêu Hạ, Tiêu Động huyện Bình Lục; xã Nhân Thịnh huyện Lý Nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời xử lý kịp thời các đại lý, cơ sở tư nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng; cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không được cấp phép. Đồng thời khuyến cáo người dân trong việc sử dụng các loại giống, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng.**

*\* Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm:*

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp & PTNT đã làm tốt công tác quản lý các công ty, các cơ sở gia công, sang chai, đóng gói, các đại lý, cửa hàng kinh



doanh thuốc Bảo vệ thực vật và thường xuyên chỉ đạo thanh tra chuyên ngành Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời nhắc nhở, cảnh cáo, xử phạt nghiêm các cơ sở và cá nhân không thực hiện đúng quy định.

Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiến hành 2 đợt thanh tra, kiểm tra trong vụ Đông Xuân 2014 - 2015 cụ thể:

- Thanh tra, kiểm tra và đánh giá phân loại toàn bộ các đại lý cấp 1,2 trên toàn tỉnh và cơ sở kinh doanh thuốc BVTV của 11 xã, kết quả cụ thể như sau:

+ Tổng số cửa hàng, đại lý được thanh tra là 58 cửa hàng, đại lý. Trong đó phát hiện và xử lý phạt tiền với tổng số tiền là 8.000.000 đồng đối với 8 cửa hàng vi phạm lỗi nặng, như không đủ điều kiện giấy tờ để buôn bán thuốc BVTV; buôn bán thuốc BVTV chung với thức ăn chăn nuôi; cửa hàng và kho chứa thuốc BVTV không đảm bảo theo quy định...

+ Kiểm tra, đánh giá phân loại 36 cơ sở kinh doanh thuốc kết quả: loại A chiếm 11,1%, loại B chiếm 72,2%, loại C chiếm 16,7%.

- Thanh tra, kiểm tra 49 nông dân sử dụng thuốc ngoài đồng ruộng, phát hiện 6 trường hợp vi phạm cụ thể là đổ thuốc, để bao bì thuốc không đúng quy định, sử dụng thuốc không theo nguyên tắc 4 đúng. Đoàn đã tiến hành nhắc nhở, cảnh cáo đối với các trường hợp vi phạm.

*\* Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thuốc bảo vệ thực vật đối với các cơ sở kinh doanh và người dân trong việc sử dụng thuốc BVTV:*

Trong 5 tháng đầu năm 2015, Sở Nông nghiệp & PTNT đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với lĩnh vực bảo vệ thực vật. Cụ thể đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền và phổ biến văn bản pháp luật cho các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV trong tỉnh. Tổ chức 4 lớp IPM về giảm thiểu rủi ro của thuốc BVTV trên cây trồng, 100 lớp tập huấn hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tương ứng với khoảng 5.000 lượt người tham gia.

*\* Đối với các kiến nghị cụ thể của người dân:*

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong vụ Đông Xuân 2014 - 2015, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật thanh tra, kiểm tra toàn bộ các cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn các xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm, xã Tiêu Động huyện Bình Lục và xã Nhân Thịnh huyện Lý Nhân. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy hầu hết các cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV đã chấp hành các quy định của pháp luật như bán thuốc có giấy phép, thuốc trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Nông nghiệp & PTNT; không phát hiện thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, thuốc quá hạn sử dụng. Đoàn thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời một số cửa hàng, kho chứa chưa đảm bảo theo quy định như: Thiếu biên hiệu, tủ trưng bày mẫu, bảng niêm yết giá, phòng chống cháy nổ và giấy tờ theo quy định. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng bán hàng đối với các cửa hàng vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 1.000.000 đồng đối với 1 cửa hàng.



**8. Cử tri xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên hỏi về việc thực hiện đề án chuyển đổi vùng trồng lúa năng suất thấp sang trồng cỏ nuôi bò sữa bao giờ tỉnh triển khai thực hiện. Hiệu quả mô hình liên kết 4 nhà còn hạn chế như việc bao tiêu sản phẩm, chất lượng giống lúa, năng suất...**

*\* Đối với việc thực hiện đề án chuyển đổi vùng trồng lúa năng suất thấp sang trồng cỏ nuôi bò sữa:*

Theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn I công trình xây dựng mô hình điểm chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cỏ, ngô ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, phát triển chăn nuôi bò sữa tại xã Mộc Bắc huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam - Khu vực I thì dự kiến đề án sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2014. Song do thời điểm đó người dân chưa thu hoạch xong cà chua bi, nên Quý IV năm 2014 chưa thực hiện xong. Đến thời điểm này đề án đã hoàn thành; việc trồng cỏ, trồng ngô làm thức ăn cho bò, HTXDVNN Mộc Bắc đã hướng dẫn nông dân thực hiện trên diện tích chuyển đổi. Cụ thể, đợt I là 20 ha, diện tích còn lại 45 ha sẽ triển khai vào những năm tiếp theo khi có kế hoạch vốn.

*\* Về việc hiệu quả mô hình liên kết 4 nhà:*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về việc phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực xây dựng nông thôn mới; Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam trực tiếp tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện đề án mô hình liên kết và là đơn vị kết nối giữa nông dân và đơn vị cung ứng vật tư, doanh nghiệp, tư thương tiêu thụ sản phẩm và định hướng sản xuất những sản phẩm thị trường tiêu thụ thuận lợi, đảm bảo hiệu quả kinh tế cho nông dân các chương trình đề án của tỉnh như mô hình trồng cà chua bi, mô hình ngô nếp... Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất một số nông dân vẫn sản xuất theo thói quen ở địa phương, việc áp dụng KHKT ở một số công đoạn của nông dân chưa tốt đã ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm nên công tác tiêu thụ sản phẩm còn gặp khó khăn, hiệu quả chưa đáp ứng được nguyện vọng của nông dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang sử dụng một số bộ giống mới để thay thế dần bộ giống cũ đã không còn đảm bảo về năng suất và chất lượng gạo, kết quả là đã có nhiều mô hình trồng các giống lúa chất lượng, cho năng suất cao, điều đó khẳng định được bộ giống lúa mới đưa vào thay thế bộ giống cũ là hoàn toàn khả thi, đồng thời đảm bảo được tiêu chí về chất lượng, năng suất của giống đảm bảo năng suất trên đơn vị diện tích đất trồng. Cụ thể như sau:

- *Đối với giống lúa chất lượng:* Giống lúa DT 39, BT S7 kháng bạc lá cho năng suất bình quân 55 tạ/ha (đối với vụ Đông Xuân và vụ Mùa);

- *Đối với giống lúa lai:* Giống lúa TH 3-5 cho năng suất 72 tạ/ha vụ Đông Xuân và 70 tạ/ha vụ Mùa; giống lúa ND 99 cho năng suất 75 tạ/ha vụ Đông Xuân và 72 tạ/ha vụ Mùa;

- *Đối với giống lúa thuần:* Giống lúa Thiên ưu 8 cho năng suất bình quân 62,5 tạ/ha, VT-NA 2 đạt 63,5 tạ/ha (đối với vụ Đông Xuân và vụ Mùa)...

Qua kết quả trên thực tế một số giống lúa trên có thể nói, bộ giống lúa mới đang sử dụng trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo năng suất và chất lượng.



**9. Cử tri xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm đề nghị tỉnh quan tâm đôn đốc Nhà máy nước sạch Đồng Tâm đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành đi vào hoạt động, phục vụ nước sạch cho bà con nhân dân và sớm hạ đường ống để không ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.**

Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn trực tiếp xuống nhà máy nước sạch Đồng Tâm kiểm tra, đôn đốc tiến độ và yêu cầu chủ đầu tư là Công ty xây dựng Đồng Tâm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tuân thủ các biện pháp an toàn lao động khi thi công lắp đặt đường ống (*khi thi công phải có biển báo và hoàn trả lại ngay mặt đường*) không để gây ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nhân dân.

*Đối với bà con nhân dân xã Thanh Phong:* Đến nay Công ty xây dựng Đồng Tâm - chủ đầu tư đã củng cố đường ống dịch vụ ở hai thôn Dur Nhân, Động Xá và đang tiếp nhận đăng ký lắp đặt đồng hồ nước và ký kết hợp đồng sử dụng nước sạch. Các hộ thuộc thôn Tân Lợi 1, Tân Lợi 2, Bắc Phúc Lai từ đường ống trục chính trên bờ kênh KT Đông và Tây lên quốc lộ 1A đang lắp đặt đồng hồ cùng 2 thôn Dur Nhân và Động Xá. Để nhà máy cung cấp nước sạch sớm đi vào hoạt động, đề nghị người dân địa phương tích cực đăng ký lắp đặt đồng hồ nước để nghiệm thu, từ đó triển khai cung cấp nước sạch.

*Đối với các hộ ven hai bên Quốc lộ 1A:* Dự kiến đến đầu tháng 9 năm 2015 do còn chờ giấy phép của Bộ Giao thông vận tải cấp phép cắt đường Quốc lộ.

**10. Cử tri của huyện Lý Nhân rất bức xúc và tiếp tục phản ánh: hiện nay, mặt đê Đại Hà xuống cấp nghiêm trọng, bê tông vỡ nát, nhiều ổ voi, ổ gà khắp khênh gây khó khăn khi tham gia giao thông; đề nghị tỉnh ưu tiên cho tu sửa sớm để đảm bảo việc đi lại thuận tiện.**

Tuyến đê hữu Hồng, tỉnh Hà Nam đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án: tu bổ, nâng cấp kết hợp giao thông hệ thống đê hữu Hồng, tỉnh Hà Nam. Vì vậy Bộ Nông nghiệp & PTNT không đầu tư kinh phí để lập dự án sửa chữa lớn do trùng dự án. Trong quá trình quản lý vận hành, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư kinh phí để duy tu bảo dưỡng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc duy tu, sửa chữa toàn bộ chiều dài tuyến đê là rất khó khăn. Vì vậy, để xử lý, khắc phục những vị trí bê tông bị vỡ, sụt lún trên tuyến đê hữu Hồng huyện Lý Nhân, Sở Nông nghiệp & PTNT đã xây dựng kế hoạch, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, bố trí kinh phí năm 2013 là: 500.000.000 đồng; năm 2014 là 750.000.000 đồng đã thực hiện xong. Kết quả về cơ bản đã xử lý, khắc phục được những vị trí xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 2015 Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT đầu tư kinh phí để xử lý, khắc phục những vị trí bê tông bị vỡ, sụt lún và đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT đầu tư kinh phí để xử lý, khắc phục những vị trí bê tông bị vỡ, sụt lún đoạn từ K132,400 đến K133,600 đê hữu Hồng thuộc xã Nguyên Lý huyện Lý Nhân với kinh phí là 850.000.000 đồng và xử lý, khắc phục những vị trí bê tông trên toàn tuyến đê là 750.000.000 đồng. Dự kiến công tác xử lý, khắc phục sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2015.



Hiện nay, do khu vực ngoài bãi sông Hồng có nhiều nhà máy gạch tuyn nen đã được cấp phép xây dựng, nhiều bãi cát được cấp phép và không được cấp phép do đó lưu lượng xe quá tải lưu hành rất lớn dẫn đến việc xuống cấp mặt đê một cách nhanh chóng. Trong khi đó, cấp đê chỉ cho phép xe có tải trọng H12.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ đầu tư kinh phí để triển khai thực hiện dự án trên. Trong khi dự án chưa triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để kết hợp với kinh phí đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp để làm tốt công tác duy tu thường xuyên. Mặt khác, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe quá tải lưu hành trên đê.

**11. Cử tri thôn Thượng 1 xã Thanh Nguyên huyện Thanh Liêm phản ánh: Dự án thi công công trình Kinh Thanh II, nhà nước đã trả tiền đền bù nhưng ruộng vẫn để không, nhân dân tiếc ruộng bỏ không nên đã cấy, khi cấy đến ngày sắp thu hoạch thì đơn vị thi công mang máy đến phá hết, sau đó lại chuyển đi đến nay công trình vẫn chưa thi công, đề nghị tỉnh đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Kinh Thanh II để cho nhân dân tiện sản xuất.**

Tuyến kênh chính trạm bơm Kinh Thanh II đoạn qua xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm sau khi trả tiền đền bù cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã tập trung máy móc phương tiện để triển khai thi công. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn tiếp tục gieo cấy trên diện tích đã được thu hồi. Chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương.

**12. Cử tri thôn Ngọc Động xã Hoàng Đông, Duy Tiên ý kiến: Dự án cải tạo sông Nhuệ từ năm 2013 đã GPMB xong nhưng đến nay vẫn chưa thi công, đề nghị tỉnh cho thi công.**

Tuyến đê tả sông Nhuệ đoạn từ quốc lộ 1A đến cống Nhật Tựu có chiều dài 5.540 m đã được triển khai thi công từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2012 tiến độ đã thực hiện được 3.480m/5.540m (đạt 62%) nền đê (B nền = 7,0m) đến cao trình + 5,0m; làm mới 4.500 m đường điện hạ thế thuộc 3 xã, gồm xã Tiên Tân, Hoàng Đông, Hoàng Tây; xử lý bảo vệ đường ống xăng dầu qua đê tại K0+600 m thuộc địa bàn xã Nhật Tựu. Khối lượng công việc chưa thực hiện được là 2.060 m nền đê thuộc xã Nhật Tựu và xã Hoàng Đông; móng và mặt đê bê tông xi măng toàn tuyến và đường điện hạ thế xã Nhật Tựu...

Từ năm 2013 đến nay dự án chưa được bố trí vốn nên tạm dừng thi công; khi được bố trí nguồn vốn, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ đôn đốc đơn vị thi công triển khai thi công để hoàn thành công trình.

**13. Cử tri huyện Duy Tiên tiếp tục đề nghị tỉnh quan tâm đến công trình nước sạch. Nếu có dự án nước sạch nên ưu tiên cho người dân sống ven đê sông Hồng, sông Đáy, sông Châu Giang được sử dụng nước sạch để khắc phục việc phải dùng nước ô nhiễm của sông Đáy, sông Châu Giang.**

- Hiện tại trên địa bàn huyện Duy Tiên hiện có 4 công trình cấp nước sạch tập trung đang hoạt động: Công trình cấp nước sạch xã Mộc Nam; công trình



cấp nước sạch 3 xã Đọi Sơn, Yên Nam, Tiên Hiệp và mở rộng cấp nước cho xã Tiên Tân và Tiên Ngoại; công trình xây dựng hệ thống cấp nước sạch liên xã Chuyên Ngoại, Trác Văn và thị trấn Hòa Mạc và công trình xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Châu Sơn, Tiên Hải, Tiên Phong. Tuy nhiên, sự hưởng ứng dùng nước sạch của các hộ tham gia còn hạn chế.

- Đối với các xã còn lại thuộc huyện Duy Tiên được sự đồng ý của UBND tỉnh, tổ chức Kazyma của Nhật bản đã hoàn thành công tác khảo sát, nghiên cứu tiền khả thi và chuẩn bị tiến hành lập dự án cấp nước sạch tập trung để cung cấp nước sạch cho bà con nhân dân của các xã chưa có nước sạch của huyện Duy Tiên trình UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2015.

**14. Cử tri thôn 10, xã Bồ Đề huyện Bình Lục và cử tri xóm 4, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Nhà nước có kế hoạch hỗ trợ khuyến khích, bổ sung cho các hộ chăn nuôi lớn làm hầm biogas, xử lý chất thải chống ô nhiễm môi trường, như hiện nay hỗ trợ 1 triệu đồng/bê là thấp nên các hộ chăn nuôi không xây dựng mà tự thải ra môi trường, sông ngòi gây ô nhiễm.**

Ngày 04/9/2014 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. Theo nội dung của Quyết định này hộ chăn nuôi được Ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng/1 công trình/1 hộ.

Thực hiện Quyết định trên, Ngày 16/3/2015 Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng Kế hoạch số 11/KH-SNN trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2015. Theo đó, hộ chăn nuôi được hỗ trợ 1 lần đến 50% giá trị xây công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi (hầm biogas). Mức hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng/1 công trình/1 hộ.

Như vậy, khi Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các hộ chăn nuôi xây dựng công trình biogas theo đúng quy định sẽ được hỗ trợ tối đa 5.000.000 đồng/1 công trình/1 hộ thay cho mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/1 hộ như hiện nay.

**15. Cử tri thôn Dư Nhân, xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm; cử tri thôn Tiêu Hạ, xã Tiêu Động huyện Bình Lục ý kiến: xã có nhà máy nước sạch xây dựng xong mấy năm nay (nhà máy nước của Tiêu Động xây dựng cách đây 15 năm, hiện tại bị hư hỏng, không hoạt động được), nhưng đến nay nhân dân vẫn chưa được dùng nước sạch, đề nghị tỉnh chỉ đạo nhà thầu để nhân dân sớm được dùng nước sạch.**

- Đối với ý kiến cử tri thôn Dư Nhân, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm: Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo chủ đầu tư là Công ty Xây dựng Đồng Tâm đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu tháng 9 năm 2015 cung cấp nước sạch từ nhà máy nước sạch Đồng Tâm cho bà con nhân dân thôn Dư Nhân xã Thanh Phong.

- Đối với ý kiến của cử tri xã Tiêu Động, huyện Bình Lục: Xã Tiêu Động có 3 trạm cấp nước tập trung, trong đó có 2 trạm đang hoạt động tại thôn Tiêu Hạ và Tiêu Thượng (hiện đã xuống cấp và công suất không đáp ứng nhu cầu) và một trạm đã ngừng hoạt động tại thôn Đích.



Thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn của UBND tỉnh Hà Nam với mục đích đánh giá, đề xuất phương án loại bỏ khỏi danh sách đối với các công trình cũ đã ngừng hoạt động, đã có công trình khác thay thế hoặc có chủ trương đầu tư xây dựng công trình mới để thay thế.

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các Sở, ban, ngành tiến hành rà soát và tổng hợp số liệu các công trình cấp nước trên toàn tỉnh để tiến tới xác định đánh giá và tham mưu với UBND tỉnh.

**16. Cử tri của xã Nhân Thịnh huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh đôn đốc nhà thầu thi công công trình nước sạch xã Nhân Thịnh và phối hợp với địa phương công khai thiết kế Dự án để nhân dân thực hiện chức năng giám sát, vì đây là Dự án có sự đóng góp của nhân dân 10%.**

*\* Về tiến độ của công trình cấp nước sạch xã Nhân Thịnh:*

Hiện nay công trình cấp nước sạch xã Nhân Thịnh do Trung tâm Nước sạch trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT làm chủ đầu tư đã lắp đặt xong đồng hồ nước cho các hộ dân theo danh sách đã đăng ký đầu nối và đã cung cấp nước sạch cho nhân dân trong vùng sử dụng, đồng thời đang tiến hành mở rộng cấp nước cho các hộ dân nằm ngoài vùng dự án.

*\* Đối với ý kiến về việc công khai thiết kế của dự án để nhân dân thực hiện chức năng giám sát :*

Ngày 30 tháng 10 năm 2014, Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Trung tâm Nước sạch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nhân Thịnh tổ chức cuộc họp triển khai lắp đặt đồng hồ và đã bàn giao cho đồng chí Chủ tịch UBND xã một bộ hồ sơ dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Nhân Thịnh. Đề nghị UBND xã Nhân Thịnh cung cấp công khai cho bà con nhân dân trong xã được biết.

**17. Cử tri Lại Tiến Vụ, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý phản ánh: Tuyến đường cứu hộ cứu nạn khu vực nam sông Châu từ thành phố Phủ Lý xuống tới Liêm Tuyền đã triển khai làm từ năm 2013; tuy nhiên hiện nay đang bị dừng lại, hỏi bao giờ mới tiếp tục làm tuyến đường này?**

Tuyến đường cứu hộ cứu nạn khu vực nam sông Châu từ thành phố Phủ Lý xuống tới Liêm Tuyền thuộc Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn Phú Đông được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 gồm 2 giai đoạn thực hiện:

**- Giai đoạn I từ C2+19 đến C40+25.**

**- Giai đoạn II từ C40+25 đến C64+39,58.**

Đầu năm 2012 đơn vị thi công đã triển khai thực hiện giai đoạn I từ C2+19 đến C40+25 với chiều dài L = 1.904 m. Kết quả đến nay đã thi công được các hạng mục sau:

1. Ép cọc bê tông cốt thép đoạn từ C11 đến C26 chiều dài L = 824 m.
2. Đường công vụ đoạn từ C2+19 đến C11 chiều dài L = 465 m; đường thi công từ C11 đến C38 chiều dài L = 1.292 m.



3. Thả rọ đá, đổ bê tông tường đoạn từ C20 đến C26 đến cao trình (+5.00) với chiều dài L= 285 m.

4. Đắp đất thân kè đoạn từ C20 đến C26 đạt cao trình + 3.0 m

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/8/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, Trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Vì vậy, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình phụ thuộc vào vốn bố trí hàng năm cho dự án, vốn bố trí đến đâu đơn vị thi công sẽ thực hiện đến đó. Năm 2015 dự án chưa được bố trí vốn nên tạm dừng thi công. Khi dự án được bố trí thêm vốn, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ chỉ đạo đơn vị thi công triển khai tiếp các hạng mục của dự án để đưa vào sử dụng.

Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT.



**Nguyễn Quốc Đạt**